

Thai American European Introduction Service - THAIS 3220 N Street NW, PMB 334, Washington, DC 20007 USA

International Personal Ads for Thai - Asian Women - Contact Single People Worldwide - email: info-1@thaisdc.com

ไทยอเมริกันอินโทรดัคชั่นเซอร์วิส - ไทยส์ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา - กรุงเทพฯ ประเทศไทย

การโฆษณาหาเพื่อนหาคุณานาชาติทางอินเทอร์เน็ต - สื่อสัมพันธ์ระหว่างคนโสดและพบเพื่อนใหม่ทั่วโลก

ขอขอบคุณที่ติดต่อกับ **Thai American Introduction Service** (ไทยอเมริกันอินโทรดัคชั่นเซอร์วิส) ซึ่งรู้จักกันในชื่อว่า **THAIS** (ไทยส์) เราเป็นกลุ่มมิตรสัมพันธ์นานาชาติหรือมิตรสัมพันธ์ทางจดหมายซึ่งให้บริการโฆษณาทางภาพถ่ายระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้สาวโสดชาวเอเชียในประเทศไทยได้ติดต่อกับหนุ่มโสดชาวต่างชาติทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างมิตรภาพใหม่ที่จะนำไปสู่ความรัก พบเพื่อนคู่ใจ เพื่อนคู่ชีวิต การแต่งงาน ทุนส่วนทางธุรกิจคนใหม่ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือการศึกษาภาษาอังกฤษ หรือเพียงเป็นเพื่อนทางจดหมายก็ได้ ผู้ให้บริการของเราทั้งหมดเป็นชายโสดชาวต่างชาติและสาวโสดชาวไทยผู้ที่สนใจการแต่งงานแต่ไม่ใช่ข้อจำเป็น

สมาชิกชายของเราทั้งหมดมาจากอเมริกาเหนือ ยุโรป แคนาดา และออสเตรเลีย สมาชิกแต่ละคนสามารถติดต่อกันและกันได้โดยตรง โดยการแลกเปลี่ยนจดหมาย รูปถ่ายและสิ่งมีค่าถึงกันและกันได้ เมื่อคุณได้รับจดหมายจากชายชาวต่างชาติ คุณสามารถตัดสินใจเลือกตอบจดหมายถึงใครก็ได้ ไทยส์ขอแนะนำว่าคุณควรใช้เวลาในการทำความรู้จักซึ่งกันและกันให้เสียก่อนที่จะวางแผนการเดินทางและพบกับบุคคลนั้น เราไม่มีการตรวจสอบประวัติว่าผู้ใช้บริการฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงของเราคนไหนเป็นคนดีหรือไม่ดี ดังนั้นกรุณาใช้เวลาในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ของคุณ ตามข้อบังคับทั่วไป **เราไม่ได้จับตาดู** ระหว่างสมาชิก **ไทยส์ไม่ใช่บริษัทจัดตั้งงานหรือบริการจัดนัดพบ** วัตถุประสงค์ของไทยส์คือเพื่อช่วยให้ชายและหญิงจากนานาชาติพัฒนามิตรสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยการแลกเปลี่ยนจดหมาย รูปถ่าย และอีเมลล์ สิ่งที่เกิดตามมาหลังจากนี้เป็นเรื่องของคุณและเป็นความรับผิดชอบของตัวเอง นี่เป็นวิถีทางที่ดีที่สุดในการหา

ต่อไปนี้เป็นเรื่องวิธีการดำเนินงานของกลุ่มมิตรสัมพันธ์ทางจดหมายของเรา เรามีสมุดภาพ (แคตตาล็อก) ซึ่งเรียกว่า ไทยส์แมกกาซีน เว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบอย่างดีโดยมืออาชีพชื่อว่า Thai - American Introduction Service ที่ <http://www.thaisdc.com> เราใช้สมุดภาพ (แคตตาล็อก) และเว็บไซต์เพื่อแสดงภาพ ข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดของคุณว่าประเภทของคุณ ความสัมพันธ์ประเภทไหนที่คุณแสวงหา เราเคารพในเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณของเรา เราจะไม่พิมพ์ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือสถานที่ทำงานของคุณในอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ของคุณจะถูกให้เฉพาะสุภาพบุรุษที่เป็นสมาชิกของไทยส์เท่านั้น

เราทราบว่าสาวไทยจำนวนมากมีความกังวลว่าเพื่อนของเธอ สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานของเธอ จะพบเห็นรูปถ่ายของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าภาพถ่ายของเธอปรากฏในอินเทอร์เน็ต ดังนั้นเพื่อรักษาเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณและให้คุณมีความสบายใจในบรรยากาศการหาเพื่อนชาวต่างชาติ เราได้สกัดกั้นไม่ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยสามารถติดต่อไทยส์เว็บไซต์ได้ ซึ่งหมายความว่าไม่มีใครในประเทศไทยสามารถดูไทยส์เว็บไซต์ หรือรูปถ่ายของคุณในอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้ แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ 100 % แต่ถ้าคุณไม่มีข้อขัดข้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณสามารถเขียนคำขอว่า ขอให้ลงรายละเอียดของคุณในเว็บไซต์พิเศษของเราที่ไม่มีการสกัดกั้นการดูเว็บไซต์ในประเทศไทยได้ คุณต้องเขียนระบุในคำขอพิเศษนี้ให้ไทยส์

เมื่อสุภาพบุรุษเข้าเป็นสมาชิกของเรา เขาจะได้รับสมุดภาพที่มีข้อมูลของคุณ เขาสามารถอ่านรายละเอียดของคุณและถ้าเขาชอบ เขาสามารถเขียนจดหมายถึงคุณและส่งรูปถ่ายของเขาให้คุณได้ เมื่อคุณได้รับจดหมายของเขาแล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะตอบจดหมายของเขาหรือไม่ นี่เป็นข้อเลือกของคุณเอง **สมุดภาพของไทยส์ไม่มีการเผยแพร่ในประเทศไทย** อย่างไรก็ตามเราให้ความช่วยเหลือแก่สุภาพบุรุษชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือที่เยี่ยมเยียนประเทศไทยด้วย ถ้าหากคุณได้รับจดหมายจากคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของไทยส์ กรุณารายงานเรื่องนี้ให้ทราบโดยการจดหมาย, โทรศัพท์ หรือทาง email: report-abuse@thaisdc.com **อย่ากลัวว่าจะต้องอาย** เราเพียงโชว์รูปภาพของคุณแก่สุภาพบุรุษที่เป็นสมาชิกของเราหรือผู้ที่ติดต่อสำนักงานของเราเท่านั้น การดูรูปและข้อมูลของคุณในสมุดภาพและเว็บไซต์เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการค้นหา **“เพื่อนคนพิเศษ หรือคนพิเศษเพื่อแต่งงาน”** โดยอย่างรวดเร็วอาจเป็นไปได้ว่าจะมีสุภาพบุรุษหลายๆคนที่สนใจต้องการแลกเปลี่ยนจดหมายกับคุณ และคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเขียนถึงใคร

ในการที่จะรับบริการจากไทยส์ คุณต้องอ่านข้อมูลการเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา และกรอกแบบฟอร์ม และลงชื่อในใบสมัครพร้อมส่งรูปถ่ายปัจจุบัน 2 ทาส่งคืนไปให้ไทยส์ รูปถ่ายนั้นต้องเป็นรูปชนิดสี (กลอสซี) เห็นหน้าคุณชัดเจน อย่าส่งรูปที่ไม่ใช่สีผิวมันไปให้ เราขอรูปเต็มตัวหรือสามส่วนสี่มากกว่าอย่างอื่น ขนาดของภาพ 4x6 นิ้ว

คุณต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่จะใช้บริการของเรา ถ้าคุณมีเพื่อนที่สนใจจะเป็นสมาชิกของไทยส์ คุณสามารถถ่ายเอกสารใบสมัครให้เพื่อนของคุณได้ **การบริการของเราส่วนใหญ่ฟรี** และคุณสามารถสมัครใช้การบริการบ่อยครั้งเท่าที่คุณต้องการได้ กรุณาเชื่อใจ-ให้เพื่อนของคุณเป็นสมาชิกด้วย **อย่าลืมว่าถ้าไม่มีรูปไม่มีบริการ**

การเขียนจดหมายหาเพื่อนต่างประเทศเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและสนุกสนาน คนนับหมื่นนับแสนทั่วโลกเป็นสมาชิกหาเพื่อนหาคู่ทางอินเทอร์เน็ต คุณจะพลาดโอกาสอันดีที่จะพบ “เพื่อนคนพิเศษ” หรือ “ชายคนที่เหมาะสมกับคุณ” นี้หรือ โปรดติดต่อกับไทยส์เสียแต่วันนี้ ถ้าคุณมีคำถาม เรายินดีตอบคุณ **ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้** คุณสามารถโทรศัพท์ หรือส่งโทรสารไปยังสำนักงานของเราในวอชิงตัน ดีซี ที่ 202 - 338-2664 หรือ**ถ้าคุณเขียนภาษาอังกฤษได้** คุณสามารถเขียนขอข้อมูลจากสำนักงานของเราในวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกาได้

US Immigration Laws and Disclosures - Required Reading

ไทยอเมริกันอินโทรดัคชั่นเซอร์วิส (Thai American Introduction Service) ซึ่งดำเนินการจัดการให้บริการ ซึ่งเรียกย่อว่า “ไทยส์” (THAIS) ต้องการแจ้งให้ผู้ใช้บริการของเราทุกคนทราบเกี่ยวกับกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาและการเสี่ยงภัยในการแต่งงานกับคนต่างชาติ

ไทยส์ไม่มีการตรวจสอบประวัติผู้ใช้บริการของเรา นี่เป็นเรื่องความรับผิดชอบของตัวเอง ไทยส์ไม่ทราบผู้ใช้บริการฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงของเราเป็นคนที่ หรือ เลว รัฐบาลอเมริกันเชื่อว่าผู้หึงต่างชาติซึ่งพบกับคู่สมรสชาวอเมริกันโดยผ่านใช้บริการจากบริษัทจัดหาคู่ระหว่างประเทศ อาจเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อของคู่สมรสที่ขมขื่นทำร้ายสูงมากกว่าผู้หึงชาวอเมริกัน ไทยส์รู้ว่าถ้าคุณแต่งงานกับชายชาวต่างชาติที่คุณรู้จักเพียงสัปดาห์เดียวหรือเดือนเดียว คุณกำลังเอาตัวเองเข้าเสี่ยงต่อการพบกับชีวิตสมรสที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือบุคคลที่ขมขื่นทำร้ายไทยส์ขอเตือนให้ผู้ใช้บริการทุกคนของเราใช้เวลาในการทำความรู้จักซึ่งกันและกันให้เสียก่อนที่จะเข้าสมรส และเราขอแนะนำ ให้คุณติดต่อขอคำแนะนำจากทนายความที่ชำนาญด้านกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาก่อนการวางแผนแต่งงาน รัฐบาลสหรัฐมีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับบุคคลที่ใช้การแต่งงานที่หลอกลวงเพื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา บุคคลที่มีส่วนร่วมในการสมรสที่หลอกลวงเพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิดกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐอเมริกามีโทษถูกปรับถึง 250,000 เหรียญ-ดอลลาร์สหรัฐและโทษจำคุก 5 ปี หรืออาจถูกปรับ 10,000 เหรียญ-ดอลลาร์สหรัฐและ โทษจำคุก 5 ปีสำหรับผู้ที่รับและตั้งใจ ที่จะหลอกลวง หรือปกปิดความจริง (เรื่องการหลอกลวง) หรือใช้เอกสารปลอมในการยื่นขอวีซ่า หรือขอพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

มีทางเลือกหลายทางสำหรับคู่สมรสที่ตั้งใจที่ทำการสมรส

ทางเลือกที่ 1 : คุณสามารถทำการสมรสในสหรัฐอเมริกา โดยไปติดต่อที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อขอ “วีซ่าคู่หมั้น” (แบบฟอร์ม ไอ-129) คู่สมรสทั้งสองจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อมที่จะแต่งงานได้ เมื่อได้รับวีซ่าแล้วคุณเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วคุณต้องทำการสมรสภายใน 90 วัน นับจากวันที่คุณเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา ถ้าคุณไม่ทำการสมรสภายใน 90 วัน คุณจะต้องเดินทางกลับประเทศของคุณ ถ้าคุณไม่ทำการสมรสและพยายามจะอยู่ต่อในสหรัฐอย่างผิดกฎหมาย คุณอาจมีโทษติดถูกปรับ หรือถูกลงโทษจำคุก และคุณจะไม่มีโอกาสเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกเลย เมื่อคุณแต่งงานในสหรัฐอเมริกา คู่สมรสต่างดาวต้องยื่นขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพวีซ่าใหม่เป็น “ผู้พำนักถาวรแบบมีเงื่อนไข” ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาทันที โดยใช้แบบ ฟอร์ม ไอ-485 แล้วคุณจะเป็น “ผู้พำนักถาวรแบบมีเงื่อนไข” เป็นเวลา 2 ปี

ทางเลือกที่ 2 : ถ้าคุณทำการสมรสกับคู่สมรสชาวอเมริกันในประเทศของคุณ (ประเทศไทย) ภายใต้กฎหมายไทย คู่สมรสทั้งสองจำเป็นต้องไปติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นขอ “วีซ่า-ติดต่างดาว” เพื่อให้คู่สมรสต่างดาวเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับคู่สมรสชาวอเมริกัน เรื่องนี้อาจใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อขออนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติเรื่อง แล้วคู่สมรสต่างดาวสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ เมื่อเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา คู่สมรสต่างดาวจะได้รับสถานภาพวีซ่า “ผู้พำนักถาวรแบบมีเงื่อนไข” โดยอัตโนมัติ และสถานภาพวีซ่านี้ยังคงสภาพนี้อยู่ได้ 2 ปี

ภายหลังจากการดำเนินการตามทางเลือกที่ 1 หรือ ทางเลือกที่ 2 แล้ว ในช่วงระยะเวลา 90 วันสุดท้ายก่อนวันหมดอายุของ วีซ่า “ผู้พำนักถาวรแบบมีเงื่อนไข” ล้นสุดลง คู่สมรสทั้งสองจำเป็นต้องร่วมกันยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพวีซ่าใหม่ (แบบฟอร์มไอ-751) เมื่อคุณดำเนินเรื่องในการขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพวีซ่า “ผู้พำนักถาวรแบบมีเงื่อนไข” ได้ประสบความสำเร็จ คุณจะได้รับสถานภาพวีซ่า “ผู้พำนักถาวร” (กรีนการ์ด) ถ้าหากไม่มีการยื่นแบบฟอร์ม ไอ-751 จะมีผลทำให้สถานภาพวีซ่า “ผู้พำนักถาวรแบบมีเงื่อนไข” ของคุณล้นสุดลง และเป็นกรเริ่มต้นกระบวนการส่งกลับประเทศ ถ้าหากว่าคุณต้องถูกเป็นเหยื่อของ “คู่สมรสที่ขมขื่นทำร้าย” คุณสามารถยื่นแบบฟอร์ม ไอ-751 เพื่อขอสถานภาพวีซ่า “ผู้พำนักถาวร” ด้วยตนเองได้ โดยการระบุในแบบฟอร์มไอ-751 นี้ว่าคุณขอ “ยกเว้นคู่สมรสที่ขมขื่นทำร้าย” ในการที่จะต้องยื่นแบบพร้อมกัน คู่สมรสชาวอเมริกันไม่สามารถใช้ความรุนแรงต่อคุณหรือข่มขู่คุณว่าส่งคุณกลับประเทศได้ ถ้าคุณรายงานเรื่องการใช้ความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และคุณจะต้องมีใบเอกสารหลักฐานพิสูจน์เรื่องการใช้ความรุนแรง คุณสามารถอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาต่อไปได้โดยการขอวีซ่า “ผู้พำนักถาวร” ด้วยตนเองโดยการใช้ข้อยกเว้นดังกล่าว

ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายหรือมีป-หาข้อใจ ขอให้ติดต่อกับทนายความที่รู้เรื่องกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา หรือเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา ไทยส์ไม่มีอำนาจหน้าที่เรื่องกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา เอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อเพียงชี้แนวทางเท่านั้น คุณควรทราบเรื่อง “อย่าง้องแต่” ว่ากฎหมายเป็นอย่างดี เราควรติดต่อทนายความด้านกรเข้าเมืองโดยเฉพาะกรดูแลข้อและวันที่ในแบบฟอร์มนี้ (คุณควรถ่ายเอกสารนี้ไว้สำหรับตนเอง)

ลงชื่อ _____ วันที่ _____